
sþ. 153. Fyrirspurn [111. mál]
til sjávarútvegsmálaráðherra varðandi verndun hrygningarsvæða við strendur
landsins.

Frá Guðlaugi Gíslasyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar, er Alþingi samþykkti hinn 11. apríl s.l.,
um verndun hrygningarsvæða við strendur landsins?


